

Trung bày “Châu bản triều Nguyễn - Ký ức một triều đại”

17:32 18/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/11, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày “Châu bản triều Nguyễn” do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp tổ chức nhằm hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Lễ khai mạc diễn ra với các hoạt động bao gồm những tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế mang đậm nét văn hóa truyền thống; trình chiếu bộ phim giới thiệu về Không gian trưng bày “Châu bản triều Nguyễn - Ký ức một triều đại”. Ngoài ra, nghi thức “Chạm - Khai mạc” là dấu mốc quan trọng để khu trưng bày Châu bản Triều Nguyễn chính thức mở cửa.



Các vị đại biểu cùng nhau thực hiện nghi thức “Chạm - Khai mạc”

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc trưng bày chia sẻ: “Khu trưng bày mong muốn đưa công chúng đến gần hơn với xã hội, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa. Đây là triển lãm những truyền thống, cổ xưa từ nhiều trăm năm được đưa đến với chúng ta bởi những cái phương tiện của công nghệ hiện đại nhất bây giờ”.



Ông Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc không gian trưng bày.

Tiếp nối lễ khai mạc, khách mời đã tham quan không gian trưng bày để trải nghiệm Châu bản Triều Nguyễn. Không gian giới thiệu đến công chúng hàng trăm trang tài liệu đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu Bản Triều Nguyễn và nhiều hiện vật tiêu biểu. Trong đó, có những văn bản quan trọng lần đầu tiên được công bố.

Sự sắp xếp đa dạng từ các văn bản hành chính đến hiện vật như kim sách, bàn học... đã tái hiện chân thực lại những thời điểm, cột mốc quan trọng trong triều đại nhà Nguyễn. Khi đến từng không gian, người tham quan sẽ được tìm hiểu từng khía cạnh về các vị vua, cố đô Huế, tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn và nhiều hơn nữa các tài liệu, hiện vật được trưng bày tại đây.



Hình ảnh Nhà Nguyễn được trình chiếu tạo nên sự sinh động với người tham quan.

Một trong những điểm đáng chú ý của trưng bày là không gian thiết kế ấn tượng kết hợp công nghệ trình chiếu, nghệ thuật sắp đặt, làm tôn lên giá trị của tài liệu, hiện vật trưng bày, hứa hẹn đem đến cho người xem những trải nghiệm sống động. Đặc biệt, việc trực tiếp tương tác giúp người tham quan, đặc biệt là học sinh, sinh viên có thể tìm hiểu thêm về những bài học bổ ích, làm phong phú thêm kiến thức về lịch sử văn hóa khi nhìn từ Châu bản. Không gian trưng bày “Châu bản triều Nguyễn - Ký ức một triều đại” sẽ mở cửa tự do tham quan và trải nghiệm từ ngày 18/12 tại tầng 3, tòa nhà Triển lãm tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.



Không gian kết hợp sinh động giữa văn bản và hình ảnh.

Hiện tại, Châu bản Triều Nguyễn còn lại gồm hơn 86.000 văn bản gốc của 11 triều vua nhà Nguyễn là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại. Trong đó có 10 vị vua để lại bút tích phê duyệt bằng mực son trên văn bản. Hai triều vua không có Châu bản là Dục Đức và Hiệp Hòa.

Châu bản Triều Nguyễn là hệ thống văn bản hành chính được sản sinh trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền triều Nguyễn, bao gồm văn bản do các Hoàng đế ban hành và văn bản do các cơ quan trong hệ thống chính quyền đệ trình lên Hoàng đế phê duyệt bằng mực màu son đỏ. Cùng những giá trị đặc biệt về nội dung và hình thức, Châu bản triều Nguyễn đã được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2014 và là di sản tư liệu thế giới vào năm 2017.

Thảo Ly

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/le-khai-mac-trung-bay-%E2%80%9CChau-ban-trieu-nguyen-ky-uc-mot-trieu-dai%E2%80%9D>

